

# KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ IX

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp đuốc truyền thống Đại hội.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Đạo Cương, Thủ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Geleximco trao cup, cờ và tiền thưởng cho đội vô địch.



Màn đồng diễn dân vũ chào mừng Đại hội.



Một pha bóng trong trận chung kết giữa Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An.

sức mạnh, tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự phát triển của phong trào TDTT tỉnh Thái Bình.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh, chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TDTT, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; nhiều VĐV của tỉnh đã đạt được thành tích xuất sắc trên đấu trường khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Đặc biệt, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) vừa qua, Thái Bình có 10 VĐV tham gia thi đấu và xuất sắc giành 12 huy chương. Điều đó cho thấy sự nghiệp TDTT của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc, khẳng định

vị thế là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển trong khu vực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thông qua Đại hội TDTT tỉnh lần này, các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, tạo tiền đề cho thể thao Thái Bình tiếp tục có bước phát triển mới, đạt mục tiêu xây dựng TDTT theo hướng chuyên nghiệp, mạnh từ cơ sở, đủ khả năng hội nhập với thể thao khu vực và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn; các đại biểu và khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chùm ca khúc: Huyền thoại một miền quê, Tinh em hương lúa Thái Bình, Trái tim thể thao - Khát khao hơn, Về quê em Thái Bình, Thái Bình ngày mới... chào mừng Đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc Đại hội đã diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nữ Bóng lúa vàng tranh cup Geleximco năm 2022 giữa 2 đội Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An.

## Geleximco Thái Bình lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ Bóng lúa vàng

Tối ngày 25/11, ngay sau lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX đã diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nữ Bóng lúa vàng tranh cup Geleximco năm 2022 giữa 2 đội Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An.

Nhập cuộc đầy tự tin với mục tiêu giành chiến thắng, ở hiệp đấu đầu tiên 2 đội đã tạo nên cuộc rượt đuổi sát sao về điểm số; sau nhiều pha bóng giằng co, VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng ở set 1 với điểm số 28-26. Tuy nhiên, sang đến set 2, với lợi thế sân nhà và sự cố gắng nhiệt của khán giả có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Geleximco Thái Bình liên tiếp dẫn trước đối thủ và giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25-11. Ở các

set 3 và 4, tiếp đà chiến thắng, Geleximco Thái Bình liên tục dẫn trước đối thủ, qua đó kết thúc set 3, set 4 đều với điểm số 25-20. Chung cuộc, qua 4 set đấu Geleximco Thái Bình giành thắng lợi 3-1 trước VTV Bình Điền Long An, lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ Bóng lúa vàng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc giải và trao thưởng cho các đội. Đội vô địch Geleximco Thái Bình được thưởng 150 triệu đồng. VTV Bình Điền Long An đạt giải nhì với phần thưởng 70 triệu đồng. Hai đội Than Quảng Ninh và Vietinbank đồng giải ba với phần thưởng 40 triệu đồng mỗi đội.

THANH HẰNG